



กองอาคารและสถานที่ News

เดือนสิงหาคม 2553

บุคลากรกองอาคารและสถานที่เข้าอบรม...



นายปรานต์ ตันติเสรี วิศวกรโยธา สังกัดงานจัดการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ เข้าร่วมอบรม “การตรวจสอบอาคาร การประมาณราคากลาง ตรวจงานโยธา การปฏิบัติงานที่ดี การป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้างานของคอนกรีต” ซึ่งจัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

กองอาคารและสถานที่ ส่งบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “การทำงานให้สำเร็จอย่างมีความสุข” ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีกิจกรรมการสงบจิตใจนั่งสมาธิด้วยการปล่อยวาง และการฝึกทำสมาธิเป็นประจำยังช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาสุขภาพได้ และป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ตลอดจนตอบข้อซักถาม โดยพระอาจารย์ณัฐชา วัดถาวราราม ด.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนนาภิเษก รัชกาลที่ 9



ศึกษาดูงาน....



นางสาวปวีศา โสภณมณี พนักงานประจำสำนักงาน 2 ตั้งกีดกองอาคารและสถานที่ เครื่องข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553



กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ เพื่อพัฒนากทักษะความรู้ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการออกแบบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ห้องบริการสารสนเทศ (แม่โขงลราศรี) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี โดยมีนายจ่านรงค์ ถาแปง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน การอ่านแบบก่อสร้าง และการเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Auto Cad

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย



งานก่อสร้างหอพักธิดาพิรุณ 7 ชั้น งวดที่ 9 โดยมีการดำเนินการในส่วนขอโครงสร้าง ชั้นที่ 7 โครงสร้างเสารับหลังคา งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ก่อสร้างช่องลิฟท์ บุกระเบียงห้องพัก ก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง

TECT & CIVIL

Corner



สถาปนิกเอ๋ย..... อย่าทำบานกระทุ้งโดนัท กรุณาคิดถึงการทำความสะดวกด้วย

การทำความสะดวกกระจกหน้าต่างนอกร้าน (รอบบ้าน) เป็นเรื่องที่สถาปนิกในฐานะผู้รับผิดชอบในการออกแบบเต็มๆ จะต้องคิดถึงถึงการบำรุงรักษาด้วย เพราะหากสถาปนิกเราออกแบบบานกระทุ้งที่มีขนาดกว้างเกินไป กว้างจนไม่สามารถ จะยื่นมือออกไปเช็ดกระจกด้านนอกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครบเต็มแผ่น กระจกบานกระทุ้งบ้านเราก็จะเป็นคราบ ไม่ว่าจะดูจากข้างนอกหรือข้างใน ก็จะไม่งดงาม สวยตา ดังนั้นหากท่านจะทำบานกระทุ้ง ถ้าเป็นไปได้ อย่าทำบานกระทุ้งให้กว้าง เกินกว่า ๖๐ เซ็นติเมตรเลยครับ



ที่มาจาก...ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง เล่ม 4 ฉบับหมอบ้าน หน้า 373

จัดทำโดย : งานบริหารและธุรการ กอวอาคารและสถานที่ โทร. 053 873240-3

“เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ”

“At your service, with superb quality performance”

